

Số: /TB-SLĐTBXH

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SLĐTBXH ngày 10/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Thông báo số 35/TB-SLĐTBXH, ngày 13/4/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lịch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023 từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với 04/04 đơn vị trực thuộc và trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn.

Sau khi kết thúc kiểm tra tại 05 đơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả như sau:

#### **I. KẾT QUẢ KIỂM TRA**

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo 11 nội dung yêu cầu tại Kế hoạch số 39/KH-SLĐTBXH ngày 10/3/2023, trong đó tập trung kiểm tra làm rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tại đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT); hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; việc tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; công tác tổ chức, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; việc thực hiện quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ TĐKT.

#### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT**

Qua kiểm tra cho thấy việc triển khai thực hiện công tác TĐKT đã được cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị quan tâm, ngay từ đầu năm các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác TĐKT; Phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua, cụ thể: có 5/5 đơn vị đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022, 2023.

#### **2. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua**

Các đơn vị đã tổ chức phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023).

Việc hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2022 các đơn vị tham gia ủng hộ, cụ thể: Cơ sở Cai NGHIỆN ma tuý ủng hộ: 10.300.000đ; Cơ sở Bảo trợ XHTH ủng hộ: 3.950.000đ.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề, nội dung cụ thể, sau đợt thi đua Trung tâm đã tiến hành tổng kết và bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng tại đơn vị.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy phong trào thi đua của các đơn vị chủ yếu là hưởng ứng cụ thể hoá các phong trào do ngành phát động, các phong trào chuyên đề do đơn vị phát động còn hạn chế, các phong trào thi đua chưa được các đơn vị quan tâm sơ kết, tổng kết, biểu dương đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu.

### **3. Hoạt động của Hội đồng TĐKT tại các đơn vị**

05/05 đơn vị đã kiện toàn Hội đồng TĐKT và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT, 01/05 đơn vị ban hành quy chế TĐKT (*Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn*); 04/05 đơn vị áp dụng Quy chế TĐKT của Sở để làm căn cứ xét, đề nghị khen thưởng (*Trung tâm Dịch vụ việc làm, Cơ sở Cai nghiệm ma túy, Cơ sở BTXH, Trung tâm Điều dưỡng NCC*).

### **4. Công tác tổ chức đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022 và năm 2023**

05/05 đơn vị tổ chức ký giao ước thi đua và lập danh sách cá nhân, tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua tại Hội nghị viên chức và người lao động, cụ thể:

- Về thời gian đăng ký: các đơn vị đăng ký đảm bảo đúng thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 6154/QĐ-SLĐTBXH, ngày 01/8/2022 ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn quy định các đơn vị gửi đăng ký thi đua về Sở trước 20/01 hàng năm.

- Về nội dung và hình thức đăng ký: Trung tâm Điều dưỡng Người có công còn có tập thể chỉ đăng ký danh hiệu thi đua cao mà không đăng ký danh hiệu thi đua thấp hơn (như: Đăng ký danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" nhưng không đăng ký danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến").

### **5. Công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến**

Đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, thông qua các phong trào thi đua, nhiều đơn vị đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến có tác dụng giáo dục, nêu gương cho các tập thể, cá nhân học tập làm theo. Điển hình như: *Cơ sở Cai nghiệm ma túy*: có 06 điển hình tiên tiến; *Cơ sở Bảo trợ XHTH*: 02 mô hình: “Tập thể Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chăm sóc đối tượng nuôi dưỡng tại Cơ sở” và “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đối với các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (nhóm học sinh) đang nuôi dưỡng tại Cơ sở”, 02 điển hình tiên tiến; *Trường Cao đẳng nghề* 09 điển hình tiên tiến; *Trung tâm Dịch vụ việc làm*: 03 điển hình tiên tiến. Các điển hình đã được bồi dưỡng và nhân rộng.

### **6. Công tác khen thưởng tại các đơn vị**

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời. Việc xét thi đua, khen thưởng được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục. Trong công tác khen

thường, các đơn vị đã quan tâm đến đối tượng là tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp.

Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị chủ yếu quan tâm thực hiện việc khen thưởng khi kết thúc năm công tác; việc khen thưởng chuyên đề còn hạn chế do vậy chưa động viên, khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động.

### **7. Công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng**

Đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, thuận tiện cho việc theo dõi.

### **8. Việc thực hiện quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ TĐKT**

Trên cơ sở số kinh phí được giao hằng năm, các đơn vị đã quản lý quỹ TĐKT theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật TĐKT. Việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ cơ bản được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, trong năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm còn có 01 tập thể chi tiền thi đua khen thưởng chưa đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 66 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng “*c) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất*”, cụ thể cho hưởng tiền thi đua khen thưởng bao gồm cả danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”. Số tiền chi không đúng quy định là 1.192.000 đồng (*Một triệu một trăm chín mươi hai nghìn đồng*).

## **II. KẾT LUẬN**

Công tác TĐKT đã được cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trở thành động lực thúc đẩy, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc xét khen thưởng được các đơn vị quan tâm, thực hiện đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn quy định, các đơn vị đã quan tâm khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất; 100% các đơn vị không có đơn thư khiếu nại tố cáo về khen thưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác TĐKT còn một số hạn chế, thiếu sót như: Việc đăng ký thi đua chưa đảm bảo theo quy định, việc chi tiền thi đua khen thưởng chưa đúng quy định.

## **III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Với những tồn tại, hạn chế trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**1.** Quan tâm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến công tác TĐKT. Hàng năm thực hiện đăng ký thi đua đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

**2.** Kịp thời phát hiện, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp, có thành tích xứng đáng.

3. Có cách thức phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến và các mô hình sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo động lực, khí thế trong phong trào thi đua.

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm thu hồi và nộp lại số tiền 1.192.000 đồng (*Một triệu một trăm chín mươi hai nghìn đồng*) tài khoản của đơn vị và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo Sở;
- Thành viên HĐTĐKT Sở;
- Các phòng và tương đương;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn;
- Lưu: VT (LTH).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Đức Huân**